

แจ้งความกรมราชเลขาธิการ

แผนกอาดกษณ์

เรื่องจดทะเบียนกรรมสิทธิ์หนังสือ

ด้วยมีผู้นำหนังสือต่าง ๆ มาขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ เจ้าพนักงานได้รับจดทะเบียนให้เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๗๒

๑. หนังสือแบบเรียนพุทธศาสตร์เรื่องพระรัตนตรัย หมายเลขที่ ๘๖๑ ในนามของพระยาราชาโยธา เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

๒. หนังสือประมวลรัฐกิจ หมายเลขที่ ๘๖๒ ในนามของนายถน รัตนพันธุ์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

แจ้งความมาเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๗๒

มหาเดวกตรี พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์

อธิบดีกรมพระอาดกษณ์

ข่าวของคมนตรี

ในการประชุมกรรมการองคมนตรีเมื่อปลายวันที่ ๑๑ เดือนนี้ มีกรรมการมาประชุม ๒๐ ท่าน วันนี้เป็นวันแรกที่ชุมนุมกรรมการได้ใช้กฎข้อบังคับใหม่

พระราชวงศ์เชอ กรมหมื่นพิทยาดงกรณ์ ด้ภานายก เป็น
ประธาน เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. เมื่อเสร็จกิจปกคิของที่
ประชุมแล้ว ประธานทรงกล่าวว่

ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว ซึ่งกรรมการได้
ปรึกษาแก้ไขเพิ่มเติม ๗ ถวายขึ้นไปนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวได้พระราชทานลงไปให้กรรมการกรมร่างกฎหมายพิจารณา
ปรับปรุงขึ้นใหม่ บัดนี้กรรมการกรมร่างกฎหมายได้ทำร่างเพิ่มเติม ๗
ถวายขึ้นมาใหม่อีกฉบับหนึ่ง ตามข้อแนะนำของกรรมการองค-
มนตรีและมีข้อความใหม่บางข้อ ซึ่งเด่นาบตีกระทรวงยุคศิธรรม
ได้เขียนขึ้นบันทึกแนไปยังกรรมการกรมร่างกฎหมายตามคำสั่ง
เด่นาบตีด้ภา ร่างใหม่ของกรรมการกรมร่างกฎหมายฉบับนี้
อธิบายข้อเปลี่ยนแปลงอันสำคัญแนบมาด้วย และได้แจกร่าง
พระราชบัญญัติและบันทึกไปยังกรรมการองคมนตรีทวกันแล้ว

ข้อเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งในร่างใหม่ก็คือชื่อพระราชบัญญัติ ซึ่ง
แต่ก่อนเรียกว่า “พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว” ในร่าง
ใหม่นี้เรียก “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย”
ประธานทรงกล่าวต่อไปว่ มีพระราชประสงค์คือให้กรรมการ
องคมนตรีพิจารณาปรึกษาร่างใหม่นี้ เผื่อจะมีความเห็นใหม่
ประการใดบ้าง

ก่อนนั้นประธานได้ทรงชี้แจงถึงระเบียบการบางข้อแล้ว พระยา
สุรินทราชาได้พูดในชุมนุมกรรมการและเสนอญัตติให้ตั้งอนุกรรม
การขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อเก็บหัวข้อในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
เสนอเพื่อปรึกษากัน ชุมนุมกรรมการตกลงตามญัตตินี้ ให้พระยา
เทพวิฑูรย์หุดศุรดาบตี พระยามโนปกรณนิติธาดา และพระยา
มานวราชเดวี เป็นอนุกรรมการ

ได้มีญัตติให้เชิญพระยาจินดาภิรมย์ ในฐานะที่เป็นนายกกรรมการ
กรมร่างกฎหมาย มาในชุมนุมกรรมการเพื่ออธิบายร่างพระราชบัญญัติ
และตอบข้อสงสัยของกรรมการ ถ้าหากว่ามี กรรมการได้ตกลง
ตามญัตตินี้และให้ประชุมคราวหน้าในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๔๗๒

บอกแก้

หนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๖ ตอนที่ ๔๐ หน้า ๒๙๑๖
บรรทัด ๘ นาม “หลวงนรการวิสุทธ” ผิด ที่ถูก คือ “หลวง
นรการณวิสุทธ”

หน้า ๒๙๑๗ บรรทัด ๑๓ นาม “หลวงบริพนธ์พจนพิสุทธ”
ผิด ที่ถูกคือ “หลวงบริพนธ์พจนพิสุท”

ตอนที่ ๔๑ หน้า ๓๓๓๓ บรรทัด ๑๕ ให้แก้คำว่า อุปถัมภ
เป็น ทรงผนวช